

19/11 - T. Tuấn Dũng, ghi nhớ tại kỳ họp chi bộ  
19/11 - Đại tá' TTĐT

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH  
BAN TUYÊN GIÁO

**ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM**  
Hoà Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2014

\*

Số 52 - CV/TG.

Về việc tiếp tục thực hiện việc

mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

SỞ THÔNG TIN VÀ  
TỈNH HOÀ BÌNH

CÔNG VĂN ĐẾN

Số 1690 ngày: 12/11/2014

Chuyển:.....

**Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở**

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 988-CV/BTGTU ngày 27/10/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối. Để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đạt hiệu quả cao, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đưa tiếng nói của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên các đoàn thể quần chúng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối nắm vững và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm chỉ đạo việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng với các nội dung như sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị "Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng"; Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng" và Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Bảo đảm mỗi cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi đoàn thanh niên cơ sở đều phải có báo Nhân dân (hàng ngày) và Báo Hòa Bình; mỗi đảng bộ cơ sở đều có Tạp chí Công sản.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng trong cơ quan, đơn vị mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; xem báo, tạp chí của Đảng trên Internet; đưa tin, viết bài, góp ý xây dựng Đảng. Có các hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên và quần chúng thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng để hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách chi cho việc mua báo, tạp chí của Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; Hướng dẫn số 21-HD/VPTW ngày

04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn một số điểm cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Thường trực Đảng ủy Khối (báo cáo),
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và các đoàn thể Khối,
- Lưu Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Lệnh Vượng**